



ประกาศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
เรื่อง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา

สำนักงานวิทยทรัพยากร มีความตระหนักและใส่ใจต่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพในการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันตามลำดับ อาทิ การเริ่มดำเนินกิจกรรม 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 การผนวกการดำเนินงาน 5 ส เข้าไว้ในระบบประกันคุณภาพเมื่อ พ.ศ. 2547 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน ส ที่ 6 ให้เป็น การส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กร การเป็นอาคารตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันการอนุรักษ์พลังงานโครงการ BEAT 2010 (Building Energy Award of Thailand 2010) ของกระทรวงพลังงาน การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการคัดแยกขยะลดโลกร้อนในโครงการขวดน้ำและกระดาษนี้เพื่อน้อง รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันสำนักงานวิทยทรัพยากร ได้ยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของ คณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนสำนักงานวิทยทรัพยากร ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2562 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งภายใน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 12 ในแผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผดุงไว้ซึ่งความร่มรื่น บริรยากาศดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อความผาสุกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดังนี้

นโยบาย

1. กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปลอดภัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยทรัพยากร
2. ให้การบริหารงานเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ศึกษาเกณฑ์ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานและหรือผู้รับผิดชอบให้แก่ปัญหา และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งทำหน้าที่รณรงค์และให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงาน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานวิทยทรัพยากร
4. สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

5. รมรงค้ให้ความรู้ และสร้างควมตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานวิทยทรัพยากร
6. มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายสำนักงานสีเขียว ห้องสมุดสีเขียวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบทและการให้บริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร